

Số: 02/BC-VIPA
V/v: Báo cáo kiểm điểm
của Ban Chấp hành Hội

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
Nhiệm kỳ III (2017-2022)**

Ban Chấp hành Hội xin báo cáo trước Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV về kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

Ngày 14/01/2017, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ III và đã bầu ra Ban Chấp hành Hội với 24 ủy viên, Ban Thường vụ với 7 ủy viên, trong đó Ông Mai Hà giữ cương vị Chủ tịch, Bà Nguyễn Minh Hương là Phó Chủ tịch, Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký,

Ông Mai Hà, Chủ tịch Hội đã mất vào ngày 25/11/2021. Do vậy, để kiện toàn hoạt động của Hội, tại cuộc họp Ban Chấp hành Hội ngày 20/01/2022 đã biểu quyết và thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức Hội như sau:

- Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc (Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký) sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội.
- Bà Nguyễn Thu Anh (Ủy viên Thường vụ, Chi hội trưởng Chi hội đại diện SHCN) đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội;
- Bà Nguyễn Nguyệt Dung (Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Ban Đối ngoại) đảm nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Hội, Ủy viên Thường vụ Hội.

Trong nhiệm kỳ III, Ban Chấp hành Hội đã đảm bảo tuân thủ các cuộc họp theo quy định của điều lệ Hội. Bên cạnh việc kiểm điểm, đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch và đánh giá kết quả hoạt động hàng năm, rút ra những kinh nghiệm thành công, bàn biện pháp khắc phục nhược điểm, các Hội nghị Ban Chấp hành đã dành sự quan



tâm thảo luận về xây dựng và tăng cường vị trí, vai trò và ảnh hưởng của Hội trong đời sống xã hội.

Ban Chấp hành Hội đã triển khai nhiều hoạt động như: Thông tin – tuyên truyền về hoạt động sở hữu trí tuệ tới đông đảo bạn đọc quan tâm thông qua Tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo; Tăng cường hoạt động tư vấn, giám định và phản biện xã hội trong thực thi và xây dựng luật pháp về SHTT, đặc biệt là Luật SHTT sửa đổi; Tổ chức nhiều hội thảo/tọa đàm quốc tế về SHTT; Hỗ trợ các hoạt động sáng tạo KHCN của hội viên; Xúc tiến nhiều hoạt động phối hợp, hỗ trợ với nhiều hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua việc tổ chức thành công các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hội viên như Chương trình Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam, Chương trình Sản phẩm Vàng - Dịch vụ vàng Việt Nam, Chương trình Truyền thông và Định giá Thương hiệu – Nhãn hiệu giá trị cho các doanh nghiệp uy tín Việt Nam; Tham gia nhiều hoạt động trong khuôn khổ của Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, v.v... Trải qua quá trình hơn 20 năm hình thành và phát triển, Hội đã xây dựng, phát triển tổ chức Hội, góp phần thúc đẩy mọi mặt hoạt động của lĩnh vực SHTT qua đó tạo dựng được uy tín và vị thế nhất định trong xã hội.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, Ban Chấp hành Hội thường xuyên gửi thư điện tử trao đổi công việc giữa các thành viên nhằm xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội; chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành.

Ban Chấp hành Hội thường xuyên chỉ đạo hoạt động của các Ban/Chi hội hoạt động: Ban Đào tạo, Ban Phát triển hội viên, Ban Thông tin tuyên truyền và hỗ trợ thành viên, Ban Đối ngoại, Ban Phát triển nguồn lực tài chính; Chi hội Đại diện sở hữu công nghiệp, đồng thời thường xuyên hỗ trợ hoạt động cho hội viên.

Ban Chấp hành Hội luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước, bộ ban ngành, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và đã đạt được những kết quả nhất định. Ngoài ra, Ban Chấp hành Hội cũng thường xuyên mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế thông qua việc phối hợp tổ chức các hội thảo/tọa đàm/khóa đào tạo và các buổi gặp gỡ trao đổi hoạt động giữa các bên.

Trong bối cảnh hoạt động của Hội là tự lo kinh phí nên vấn đề kinh phí cho các hoạt động cũng dành được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của Ban Chấp hành. Nhiều hoạt động xây dựng nguồn tài chính cho Hội đã được triển khai như: vận động sự tài trợ của các hội viên, nhất là các hội viên tổ chức là các tổ chức đại diện SHTT; vận động tạo nguồn công việc để hội viên tham gia và đóng góp nguồn thu từ các công việc trên cho Hội; kinh phí từ các chương trình hỗ trợ hội viên, hội phí và các khoản đóng góp của hội viên, v.v... Các nguồn kinh phí trên đã phân nào đáp ứng được nhu cầu hoạt động của Hội.

Bên cạnh những việc đã làm được, Ban Chấp hành Hội cũng gặp một số khó khăn khi hoạt động do phần lớn các ủy viên là tham gia kiêm nhiệm, còn đang đương chức nên bận bịu vào các công việc khác, chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của Hội. Một số ủy viên ở xa như Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, dù rất nhiệt tình song cũng không thể tham dự nhiều hoạt động do không có kinh phí đi lại, nguồn tài chính Hội chưa có để có thể trang trải. Do vậy, hoạt động Hội chủ yếu vẫn dựa vào nền tảng sự nhiệt tình của một số cán bộ thường trực. Vì vậy rất lãng phí khi không khai thác được nhiều về tiềm năng trí tuệ và các mối quan hệ của các ủy viên Ban Chấp hành.

Trước những yêu cầu, đòi hỏi của tình hình, nhiệm vụ mới, Ban Chấp hành Hội, cần nhiều hơn các ủy viên, ngoài vấn đề quan tâm, nhiệt tình, cần có nhiều thời gian thực hiện chức trách được giao, cần có sự bổ sung, trẻ hóa lực lượng tạo sự năng động cần thiết cho hoạt động chung của Hội.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ III (2017-2022) trình Đại hội nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Ban Chấp hành Hội;
- Lưu VP.

**TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH**

